
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดกาญจนบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันศกุร์ที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๓. สถานที ่   ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ี
    อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ 
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐในพ้ืนที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งก าหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ 
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขา กลุ่มเขา ป่าไม้และที่ราบลุ่มในเขตพ้ืนที่

ชลประทาน พ้ืนที่ ใหญ่ เป็นล าดับ ๓ ของประเทศ เนื้อที่  ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร่ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ ๗.๔ ล้านไร่ พ้ืนที่การเกษตร ๒.๕ ล้านไร่ พ้ืนที่จังหวัดอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม-บ้านโป่ง-
กาญจนบุรี อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะทางประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร 
ประกอบด้วย ช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติ ประมาณ ๔๓ ช่องทาง  

อาณาเขต 
จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้  
 - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและอุทัยธานี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
 - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เขตการปกครอง 
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล ๙๔๙ หมู่บ้าน  

โดยมีอ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนม ทวน  
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ ส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
เทศบาลต าบล ๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๒ แห่ง  

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวดักาญจนบุรี ตลอดจนน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายช านาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกาญจนบุรีว่า จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ๙๕ ต าบล 
๙๕๙ หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๘๔๐,๐๐๐ คน ใน ๑๓ อ าเภอแบ่งการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ออกเป็น ๓ โซน โซนแรกอยู่ทางเหนือของจังหวัด เริ่มจากอ าเภอสังขละ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอศรีสวัสดิ์และอ าเภอเมืองบางส่วน มีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาคล้ายภาคเหนือของประเทศ ภูมิประเทศ
ติดชายแดนประเทศเมียนมา มีความยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร ในโซนที่ ๒ ค่อนข้างจะมีความแห้งแล้ง 
ประกอบด้วย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอเลาขวัญ ซึ่งโซนนี้พ้ืนที่จะ
ติดต่อกับเขตจังหวัดสุพรรณบรุี และโซนที่ ๓ ค่อนข้างมีความอดุมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานที่ด ีเนื่องจาก
มีเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอพนมทวน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาของจังหวัดและประชาชน คือ ประเด็นเรื่องที่ดิน ซึ่งที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรีมีหลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ นิคมสหกรณ์ เนื่องจากมีการสร้างเขื่อนใหญ่จึงมี
การอพยพชาวบ้านขึ้นมาและหาที่ดินแปลงใหม่ให้เข้าท ากินโดยการจัดการของนิคมสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมี
ที่ดิน ส.ป.ก. หรือที่ราชพัสดุอีกจ านวนมาก รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรียังมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน 
พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งพ้ืนที่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี 
โดยมีทั้งพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่เขื่อน หรือพ้ืนที่ของส่วนราชการ และมีพ้ืนที่อีกจ านวนมากที่ไม่ได้มีการใช้งาน 
ชาวบ้านมีการบุกรุกเข้าไปท ากิน ท าให้เกิดปัญหาในการขอออกโฉนดที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ไม่เต็มแปลง 
และโดนกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินของรัฐ ท้ายที่สุดต้องขอถอนเรื่องออกไป ไม่ได้รับโฉนด หรือหากขอได้ก็จะ
ล่าช้า นอกจากนี้ยังพบปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกันอยู่ เนื่องจากใช้แผนที่คนละฉบับ ซึ่งในส่วนของ One Map 
จังหวัดกาญจนบุรีได้น าเสนอไปยังส่วนกลางแล้ว หากมีการใช้งานก็จะสามารถแก้ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนและ
พ้ืนที่รอยต่อต่าง ๆ ได้ อีกประเด็นปัญหาหนึ่ง คือ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีเส้นทางพรมแดนประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร เส้นทางดังกล่าวมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถ 
เดินเท้าผ่านเข้ามาได้ประมาณ ๑๐๐ กว่าจุด จึงมีการลักลอบเข้ามาเป็นประจ า ส่วนใหญ่จะมีนายหน้ามารับ 
จังหวัดพยายามผลักดันกลับแต่ไม่กี่วันก็กลับมาอีก การจับหรือผลักดันกลับมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  
แต่จังหวัดไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ ในช่วงโควิด-๑๙ ที่ผ่านมาจังหวัดได้น างบเชิงยับยั้งจากโควิด-๑๙ 
บางส่วนมาด าเนินการ นอกจากนี้พื้นที่ห้องกักของตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่เพียงพอจ านวนแรงงานต่างด้าวล้น
ห้องกัก มีภาคเอกชนเสนอว่าแทนที่จะมองว่าคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาชญากรหรือมีความผิด แต่หากมอง 
อีกมุมหนึ่งคือคนเหล่านั้นเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนยังต้องการแรงงาน 
อีกจ านวนมาก ทั้งสองเรื่องนี้คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเรื่องในเชิงนโยบาย  
ส่วนประเด็นอื่นเป็นเรื่องเฉพาะในพ้ืนที่ท่ีอาจจะด าเนินการแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง  
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 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชน 
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 สมาชิกวุฒิสภา 
๑. พลเอก ดนัย  มีชูเวท    รองประธานกรรมการ คนทีส่าม   
๒. พลเอก วฒันา  สรรพานิช   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. นางเบญจรัตน์  จริยธาราสทิธิ์   กรรมการ 
๔. นายประมาณ สวา่งญาต ิ   กรรมการ 

ผู้ตรวจราชการ  
๑. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง     ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี 

เขตตรวจราชการที ่๓ 
๒. นายมนตร ีเหลืองอิงคะสตุ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
      และสิ่งแวดล้อม 
๓. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม    หัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม 
๔. นายทัน สร้อยศักดิ์     ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม  กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ โดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนี้แบ่งออกเป็น ๗ กลุ่มจังหวัด  
รวมทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ท าให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสลงพื้นที่พบประชาชนในแต่ละจังหวัด ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีที่ได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ ดังเช่นประเด็นของแรงงานที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนในประเทศไทยยังคงขาดแคลนแรงงานอยู่มาก หากสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้
จะเป็นเรื่องที่ดียิ่ง จังหวัดสามารถน าส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้เพื่อจะได้ช่วยผลักดันและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในการมีแรงงานเข้ามาท างานอย่างถูกต้อง จากการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา พบว่าแรงงานในภาคการเกษตรก็ขาดแคลนเช่นกัน จะท าอย่างไรให้แรงงานที่เข้ามา 
ในประเทศเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรก ในเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการยื่นกระทู้ถามไปตาม
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว และในด้านของคณะกรรมาธิการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการแก้ปัญหากัน
ต่อไป พร้อมนี้ขอกล่าวแนะน าถึงหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด รวมถึงบทเฉพาะกาล
ซึ่งบัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ ๑) การพิจารณาและการกลั่นกรองกฎหมาย โดยวุฒิสภาจะ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่ส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้กฎหมายที่จะออกมาใช้บังคับเกิดความ
รอบคอบและเหมาะสมมากขึ้น หรือในกรณีที่วุฒิสภามีความเห็นไม่สอดคล้องกับสภาผู้แทนราษฎร ก็จะตั้ง
คณะกรรมาธิการร่วมขึ้นมา เพ่ือพิจารณาแก้ไขกฎหมายนั้นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ๒) การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน อาทิ การตั้งกระทู้ถาม หรือการตั้งคณะกรรมาธิการ ส าหรับคณะกรรมาธิการ
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สามารถรับประเด็นปัญหาแล้วน ามาศึกษาหรือพิจารณาเชิญบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหา
แนวทางแก้ไข เมื่อได้ผลสรุปแล้วจึงน าเสนอในการประชุมวุฒิสภา เพ่ือน าสู่ข้อยุติที่จะเห็นชอบและ
เสนอแนะต่อรัฐบาล ๓) ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง อาทิ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนั้น วุฒิสภายังมีหน้าที่ในด้านของ
การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด หรือ ตสร. ในประเด็นปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งหนึ่งในเรื่อง
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ คือ การก าหนดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๓๑๕ ล้านไร่ พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งโดยประมาณเป็นพ้ืนที่เกษตร ในจ านวนนี้มีพ้ืนที่อยู่ในเขต
ชลประทานแค่ ๒๐% ด้วยเหตุนี้ตามยุทธศาสตร์ชาติจึงมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี 
โดยก าหนดเป้าหมายไว้ว่าในอีก ๒๐ ปี ประเทศไทยต้องเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานขึ้นอีก ๒๐% ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  

จากนั้น เป็นการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
นายคณาพจน์ พ่ึงเดช นายช่างเทคนิคช านาญงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี 

น าเสนอข้อมูลการด าเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี มีขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเทคโนโลยีจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและมีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ในแต่ละปีผ่านกลุ่มงาน
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการยื่น
ข้อเสนอโครงการตามล าดับ ได้แก่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี พร้อมกรอบระยะเวลา โดยจะเปิดให้หน่วยงานที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดยื่นสมัครลงทะเบียนหน่วยงาน หรือที่เรียกว่าสมัคร Admin เพ่ือหน่วยงานจะ
ได้รับ username และ Password ส าหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ถัดมาเป็น
ขั้นตอนที่หน่วยงานรวบรวมเอกสารจัดท าข้อเสนอโครงการ พร้อมเขียนใบสมัคร จัดท าและยื่นข้อเสนอ
โครงการ เพ่ือยื่นไปที่ส านักงานพลังงานจังหวัด เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
ดังกล่าว ก่อนจะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบูรณาการระดับจังหวัด (กบจ.) เพ่ีอให้
ความเห็นชอบโครงการในกรอบวงเงินที่กองทุนก าหนด และเมื่อ กบจ. พิจารณาเห็นชอบแล้วหน่วยงาน
จะต้องท าการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาและประกาศผลต่อไป  

ผลการด าเนินงานในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีดังนี้ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ 
ภายใต้ชื่อโครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่  
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(๑) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง (Off grid) จ านวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย  
๑) ชุมชนสาละวะ ขนาด ๑๗ kW จ านวน ๔๓ ครัวเรือน ๒) ชุมชนไล่โว่ล่าง ขนาด ๑๔ kW จ านวน ๓๖ 
ครัวเรือน และ ๓) ชุมชนไล่โว่บนขนาด ๔ kW จ านวน ๑๐ ครัวเรือน  

(๒) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพ่ือบ้านพักอาศัย (Solar home) ขนาด ๓๕๐ W พร้อมแบตเตอรี่ 
ขนาด ๑๒V/๑๒๐A จ านวน ๒๓ ครัวเรือน ซึ่งทั้งสองระบบมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นจ านวน ๑๑๒ 
ครัวเรือน รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเป็นเงิน ๑๕,๑๓๗,๐๐๐.- บาท  

ผลส าเร็จของโครงการดังกล่าว ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีไฟฟ้าใช้ 
ทุกครัวเรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีการเรียนรู้ 
และการรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งนี้ แต่ละครัวเรือนสามารถใช้ไฟฟ้าได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑ 
หน่วยต่อวัน ซึ่งพอเพียงต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
มะขามเตี้ย ภายใต้ชื่อ “โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ วัตต์” เทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่ที่สายส่ง
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off grid) จ านวน ๔ ระบบ งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน ๑๖๓,๘๗๘.๖๔ บาท ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ เนื่องจากได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะด าเนินการ
ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งมีโครงการที่ยื่นขอรับ
การสนับสนุนจ านวน ๒๑ ล้าน เป็นโครงการที่มีเอกสารครบถ้วนและเสนอไปให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
จ านวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณจ านวน ๑๕,๙๑๑,๒๒๕ บาท ได้แก่ (๑) โครงการติดตั้งระบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงอบแห้งขนาด ๘  x ๑๒.๔๐ ม.) งบประมาณจ านวน ๔๓๓ ,๒๒๕.- บาท  
(๒) โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) งบประมาณ
จ านวน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท โดย (๑) และ (๒) มีเทศบาลต าบลหนองสาหร่ายเป็นผู้ขอรับสนับสนุน และ (๓) 
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับพ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (OFF GRID) ขนาด ๔๐ kW 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หลังคาเรือน (Mini grid) หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน คือ องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก 
งบประมาณจ านวน ๑๕,๒๕๘,๐๐๐.- บาท ทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

ส าหรับการยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากกองทุนเพ่ือส่ งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนได้เปิดและปิดรับสมัครลงทะเบียนหน่วยงานไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารและ
จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือยื่นที่ส านักงานพลังงานจังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จากนั้นเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ คือ การสนับสนุนโครงการที่เป็นสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 
จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตใช้พ้ืนที่จากผู้มีอ านาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะโครงการในพ้ืนที่
ห่างไกล เช่น พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการทางเอกสารไม่น้อยกว่า ๒ เดือน 



๗ 
 
ท าให้หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตามกรอบระยะเวลาการจัดท าค าขอ
งบประมาณจากกองทุนฯ ในแต่ละปี  

นายช านาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ได้ทราบข้อมูลจากพลังงาน
จังหวัดว่าในช่วงปีแรกของการยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน การยื่นขอโซล่าร์เซลล์มาใช้สูบน้ า 
เพื่อการเกษตรมีโครงการที่ไม่ผ่านเพราะติดขัดในเรื่องพื้นที่ เนื่องจากการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต
มีน้อยมาก จึงขอให้พลังงานจังหวัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ท าให้การยื่นขอน าโซล่าร์เซลล์มาใช้สูบน้ า
เพื่อการเกษตรไม่ผ่านเกณฑ์ 

นายคณาพจน์ พ่ึงเดช นายช่างเทคนิคช านาญงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า 
ส าหรับเรื่องของการยื่นขอโซล่าร์เซลล์มาใชสู้บน้ าเพื่อการเกษตร ตามเงื่อนไขแล้วมหีลายโมเดล ตั้งแต่ระบบ
ขนาดเล็กเป็นรถเข็นสูบน้ าใช้ในครัวเรือนไปจนถึงรถลากจูงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และเรื่องของระบบสูบน้ า
ส าหรับบ่อบาดาล แต่ละรูปแบบจะมีเงื่อนไขก าหนดไว้ อาทิ หากเป็นรถเข็นขนาดเล็กจะต้องมีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย ส าหรับรถลากจูงไม่น้อยกว่า ๔ ราย มีเรื่องของพื้นที่
แปลงเกษตรที่ชัดเจน แต่ละประเภทจะเกี่ยวพันกับเรื่องของที่ดินที่จะต้องแสดงหลักฐานให้กับทางกองทุน
ได้เห็น รวมถึงในกรณีของการสูบน้ าเพ่ือใช้กับบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หลักฐานที่ต้องมีตามกฎหมาย เช่น  
ใบอนุญาต นบ.๕ ซึ่งจะต้องจดทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงพื้นที่ที่จะระบุตัวตนได้ว่ามีเกษตรกร
รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า ๗ ราย พ้ืนที่การเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ที่อาจจะมี
ปัญหาและเป็นข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ในแต่ละปี  

นายประมาณ  สว่างญาติ กรรมการ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรีเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจังหวัดละ ๒๕ ล้าน จากที่ได้รับฟังข้อมูล ขอสอบถามว่า
โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ชนิดลากจูง โครงการนี้จะได้แผงโซลาเซลล์จ านวน ๙ แผง  
ใชห่รือไม่ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพลังงานทดแทนจะต้องยื่นขอเรื่องผ่านหน่วยงานใด  

นายคณาพจน์ พ่ึงเดช นายช่างเทคนิคช านาญงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า 
โครงการไม่ได้ระบุจ านวนแผงโซล่าร์เซลล์แต่ระบุจ านวนก าลังวัตต์รวม เนื่องจากเทคโนโลยีในแต่ละปีอาจมี
การเปลี่ยนแปลง ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะได้จ านวนแผงไม่เท่ากัน และแผงโซล่าร์เซลล์ท่ีได้อาจมีทั้ง
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก แต่โดยรวมแล้วก าลังการผลิตจะอยู่ทีป่ระมาณ ๓,๐๖๐ วัตต์ ในส่วนของหน่วยงาน
ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนนั้น กองทุนได้ก าหนดนิยามไว้ว่า ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่ไม่แสวงหาก าไรและมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ียื่นขอรับการสนับสนุนได้ง่ายที่สุด 
ในแต่ละพ้ืนที่จึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล เนื่องจากมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ในเรื่องของการดูแลและส่งเสริมพัฒนาในพ้ืนที่ของตนเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสอดคล้องก็สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนของกลุ่มเกษตรกร 
อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่สามารถเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
สนับสนุนตามโครงการได้ โดยอาจจะต้องให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลในพ้ืนที่เป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอโครงการให้ในฐานะหน่วยงานตามกฎหมาย 

นายประมาณ  สว่างญาติ กรรมการ สอบถามว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นนิติบุคคล สหกรณ์ท่ีเป็นนิติ
บุคคล หน่วยงานดังกล่าวจะสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้หรือไม่ พร้อมชี้แจงถึงเหตุผลที่



๘ 
 
ต้องถามย้ าในประเด็นดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากได้มีการสอบถามข้อมูลในส่วนนี้จากหลายจังหวัดที่ได้ลงพื้นที่ 
บางจังหวัดแจ้งว่าสหกรณ์กับกลุ่มเกษตรกรยื่นขอไม่ได้ ต้องยื่นเรื่องผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลเท่านั้น ท าให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดข้อมูลในส่วนนี้จึงไม่เหมือนกัน 

นายคณาพจน์ พ่ึงเดช นายช่างเทคนิคช านาญงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงว่า 
หากเป็นสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นนิติบุคคล หากมีสถานะรับรองทางกฎหมายอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นนิติบุคคลสามารถยื่นเรื่องขอได้ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่ไม่ตรงกันนั้นอาจเกิดจากความเข้าใจ
ท่ีคลาดเคลื่อนกันหรือไม่ เนื่องจากตรงส่วนนี้ได้รับข้อมูลจากประกาศของกองทุน ซึ่งข้อมูลจะตรงกัน 
ทุกจังหวัดโดยใช้ข้อความว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล อาจจะต้องไปตรวจสอบในแต่ละต้นสังกัดหรือสถานะของตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าข่ายในการเป็น
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ หากเข้าข่ายนั้นสามารถด าเนินการขอรับ
การสนับสนุนโครงการได้ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ข้อมูลในส่วนนี้ทราบว่าเมื่อมีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผูดู้แลบ ารุงรักษา อย่างไรก็ตาม สหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลก็มีความสามารถในการดูแลได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ข้อมูลในส่วนของความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงาน อาจต้อง
ส่งไปที่คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เพ่ือประสานงานให้กระทรวงพลังงานพิจารณาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวต่อไป เพื่อทุกจังหวัดจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กันและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร  

๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพ้ืนที่เกษตร 
นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ก านันต าบลช่องสะเดา กล่าวเสนอปัญหาของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

ช้างป่า เนื่องจากช้างป่าถือเป็นภัยร้ายแรงของพ่ีน้องเกษตรกร เพราะว่าสร้างผลกระทบและสร้างความ
เสียหายให้กับพ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่อย่างมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลช่องสะเดา ต าบลวังด้ง ปัจจุบัน
ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะว่าปริมาณช้างป่าที่ออกมาในพ้ืนที่ชุมชนมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งช่วงที่  
ช้างป่าได้เข้ามาสร้างความเสียหายในพ้ืนที่เกษตรกรรมเกิดขึ้นมากว่า ๒๐ ปีแล้ว วิธีแก้ไข ภาคประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้ใช้วิธีการผลักดันช้างบ้าง จัดท าสิ่งกีดขวางบ้าง และที่ผ่านมาได้ท าหนังสือถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาช้างป่าจากหลายหน่วยงาน เบื้องต้นได้รับการแก้ไขบ้าง แต่ก็ยัง
เอาช้างไม่อยู่ จึงขอเสนอผ่านไปยังวุฒิสภาให้ผลักดันโครงการท าแนวป้องกันช้างที่ถาวร มั่นคง และยั่งยืน 
เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถท ามาหากินในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นคงในชีวิตและพ้ืนที่
ท ามาหากิน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขและผลักดันให้ช้างอยู่ในป่า ให้คนอยู่ในส่วนของคน 
ช้างอยูใ่นส่วนของช้าง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกระทั่งกัน อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งคนและช้าง 

นายเชษฐ พวงจิตร ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวว่า ปัญหาเรื่องช้างป่าไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี แต่มีปัญหาทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า
รอยต่อ ๕ จังหวัด ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องช้างเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันช้างป่ามีปริมาณ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พยายามแก้ปัญหานี้ โดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีอุทยานแห่งชาตแิละเขตรักษาพันธุส์ัตวป์่าเป็นแม่งาน เพราะอยู่ในพื้นที่ที่



๙ 
 
ช้างอาศัยอยู่ ทั้งนี้ ยินดีเป็นผู้ประสานเพื่อน าเสนอต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอีกทางหนึ่ง 
ส่วนปัญหาช้างป่าในพ้ืนที่ต าบลช่องสะเดา ในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เฉพาะกิจร่วมเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้ าที่ของเขต
รักษาพันธุ์ป่า ฝ่ายปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เป็นคณะท างาน และได้เข้าไปเฝ้า
ระวังในพื้นที่ต าบลช่องสะเดา แต่จากการเข้าไปเฝ้าระวังในเวลากลางวัน ช้างป่าจะไม่ออกมา เพราะช้างป่า
จะออกหากินตอนกลางคืน และปัญหาจากการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาท าการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั้น 
ทาง ทสจ. ไม่มีงบประมาณเลย แต่ตั้งใจดูแลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ก่อนเพื่อแก้ปัญหา
ระยะสั้น แต่ในระยะยาว ทสจ. มีการด าเนินการ คือ การจัดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนไล่ต้อนช้างป่า และ
จัดสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารให้เพียงพอต่อปริมาณช้างป่าที่อยู่อาศัย แต่สิ่งที่ส าคัญกว่านั้น คือ การมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการดแูล โดยยกตัวอย่างอุทยานแหง่ชาตกิุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์ที่มี
ช้างป่าออกมาบุกรุกพื้นที่ท าสวนสับปะรดของชาวบ้านเช่นกัน  แต่ว่าชาวบ้านร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ช่วยกันรับผิดชอบดูแลในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง และใช้โดรนลาดตะเวนในการดูแลและ
เฝ้าระวัง ถ้าช้างป่าเข้ามา มีการแจ้งเตือนให้ชุดลาดตระเวนเข้าไปขับไล่ โดยท าเป็นกิจวัตรประจ าจนช้างป่า
เรียนรู้ได้เองว่าไม่ต้องเข้ามาในพ้ืนที่ ส่วนการสร้างคู  สร้างรั้วไฟฟ้าต่าง ๆ เห็นว่าช้างสามารถเรียนรู้ได้  
ไม่สามารถที่จะกั้นช้างได้ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องไปศึกษาตัวอย่างที่กุยบุรีว่าชุมชนท างานกันอย่างไร  
มีรูปแบบการไล่ช้างป่าไม่ให้เข้ามาอย่างไร รวมทั้งวิธีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง วิธีเก็บข้อมูลพฤติกรรมช้ าง
แต่ละโขลง เพ่ือน ามาปรับใช้ในพื้นที่ต าบลช่องสะเดาต่อไป 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ประเด็นคือประชาชนผู้เดือดร้อน
ต้องการให้แก้ปญัหาอย่างถาวร ค าว่าถาวรคอืการให้ช้างอยู่ส่วนช้าง คนอยู่ส่วนคน ซึ่งการสร้างรั้วไฟฟ้าหรือ
สร้างก าแพง สามารถท าได้แต่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก ในระยะยาวคงต้องมี แต่เมื่อหน่วยงานเสนอ  
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้งบประมาณก็ตอ้งรอต่อไป แต่ในระหว่างที่รอ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องด าเนินการ
ควบคู่กันไปด้วย การจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างยังมีความจ าเป็น และเห็นด้วยเรื่องการใช้โด รนบิน 
เพ่ือเฝ้าระวังช้าง อาจจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้โดรนขึ้นบินช่วงกลางคืน การติดตั้งกล้อง  
อินฟาเรด รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะฝึกบินโดรนตอนกลางคืนด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
เสนอขอใช้งบประมาณเพ่ือจัดซื้อโดรน ส่วนการแก้ไขในระยะยาว หากจะมีการสร้างรั้วถาวร หน่วยงานก็
ต้องเสนองบประมาณและโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป  

นายช านาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่า 
คงต้องเป็นภารกิจของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแม่งาน อาจไป
ศึกษาดูงานที่กุยบุรีและภาคตะวันออกที่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าได้อย่างยั่งยืน ส่วนเรื่องงบประมาณ 
ซึ่งไทม์ไลน์การจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเริ่มเสนอแผนงานและโครงการในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานมีแผนงานและโครงการสามารถเสนอเข้ามาได้ เช่น การจัดชุดเฝ้า
ระวังป้องกันช้างป่า การสร้างรั้วไฟฟ้า หรือการจัดซื้อโดรนติดตั้งกล้องอินฟาเรด เป็นต้น ทั้งนี้ เห็นว่าการไล่
ช้างป่ายังมีหลายวิธี อาทิ การเลี้ยงผึ้งตามแนวเขตป่าเพ่ือให้ผึ้งไล่ช้าง หรือการใช้ช้างบ้านที่ตัวใหญ่กว่ามาขับไล่



๑๐ 
 
ช้างป่าออกจากพ้ืนที่ หรือการฝังชิปเพื่อติดตามช้างเวลาออกมานอกเขต ซึ่งต้องหาวิธีการที่หลากหลายมา
ผสมผสานกัน  

นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
จ านวนช้างป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระว่า มีทั้งหมด ๒๕๐ ตัว ในพื้นที่ ๕ แสนกว่าไร่ ณ วันนี้
ปัญหาช้างป่าเกิดรอบดา้น เมื่อวานนี้มีช้างปา่ออกมาจากทางด้านอ าเภอบ่อพลอย ต าบลหนองรี ๓๐ กว่าตัว 
โดยย้ายจากจุดเดิมที่ต าบลช่องด่าน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ป่าหวงห้ามฯ ๒๔๘๑ นอกจากนี้ ยังมีช้างป่าออกมาตั้งแต่
พ้ืนที่ต าบลวังด้ง หนองหอย วังจันทร์ ท่ากระดาน ช่องสะเดา ท่าทุ่งนา สะด่อง แล้วข้ามขึ้นไปบนเขาตับเต่า 
หม่องกระแทะไปเรื่อย ๆ จุดละ ๓-๔ ตัว ซึ่งบางครั้งพบช้างประมาณ ๔๐ กว่าตัวที่เดินข้ามถนนจะไปทาง
เขื่อนศรีนครินทร์ แล้วเดินวกกลับมาเส้นทางเดิม ซึ่งปัญหาเรื่องช้างจัดการด้านเดียวคงไม่ส าเร็จ ส่วนเรื่อง
การใช้โดรน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีโดรนใช้ แต่ไม่มีกล้องอินฟาเรด เนื่องจากป่าสลักพระไม่ได้โล่ง
เหมือนป่ากุยบุรีที่มีลักษณะเป็นป่าเกษตรกรรม ท าให้โดรนบินได้ง่าย แต่เขตฯ มีการติดกล้องดักถ่ายช้างป่า 
ช้างเหล่านี้เรียนรู้ไวมีการเปลี่ยนจุดเดิน ซึ่งตลอดเส้นทาง ๗๐ กิโลเมตร ช้างสามารถออกได้หลายจุดมาก 
ทั้งนี้ เขตฯ รับทราบความเดอืดร้อนของชาวบ้าน สิ่งที่ท าได้คือการเยียวยาเบือ้งหลัง หากมีพื้นที่เกษตรกรรม
ได้รับเสียหาย เข้าไปช่วยเยียวยา ถึงแม้ค่าชดเชยจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่ได้รับก็ตาม ส่วนแนวทางการ
แกไขปัญหาช้างป่าของเขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระท่ีด าเนินการในปัจจุบัน คือ ๑) การปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณของแหล่งอาหาร แหล่งน้ า ให้กับช้างป่าและสัตวปา ไดแก การขุดบอน้ าภายในทุงสลักพระ 
การเพาะกลาไผ่เพื่อน าไปปลูกภายในพ้ืนที่เพ่ิมเติม การจัดท าแปลงทุงหญ้าเพื่อเป็นอาหารของช้างป่าและ
สัตวปา ๒) จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังรวมกับราษฎรอาสาในพ้ืนที่ ปจจุบันเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
จัดเจาหนาที่ชุดลาดตระเวนไล่ตอ้นช้างปา่และดแูลรัว้ไฟฟา จ านวน ๕ ชุด ก าลังเจ้าหน้าที่ ๑๕ คน เฝ้าระวัง
และผลักดันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ใหกลับสูปา และ ๓) การปองกันช้างปาออกนอกพื้นที่ เช่น รั้วไฟฟา คูกัน
ช้าง หรือรั้วกึ่งถาวร เป็นต้น 

นางสาวคณัสนันท์ น้อยทิพย์ สารวัตรก านันต าบลช่องสะเดา ได้เสนอข้อมูลการด าเนินการจัดตั้ง
ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังช้างป่า ต าบลช่องสะเดา จากการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ได้แบ่งกลุ่มเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมช้าง จนกระทั่งวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ก าหนดว่าจะเข้า
ผลักดันช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ทสจ. เข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แต่เมื่อถึง
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ได้ประกาศยกเลิกภารกิจแล้วออกจากพ้ืนที่โดยแจ้งว่าไม่เจอช้าง ซึ่งชาวบ้านเห็นว่า  
ไม่ถูกต้อง เนื่องจากชุดเฉพาะกิจยังเข้าไปไม่ถึงพ้ืนที่ที่ช้างออกมาเลย จึงขอให้แต่ละหน่วยงานที่เข้าไป  
ในพ้ืนที่ให้เข้าไปให้ถึงจุดที่มีช้าง หรือถ้ายังไม่เจอช้างจริง ๆ ก็ควรมีแผนส ารองเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน หรือพูดคุยกับชาวบ้านที่เฝ้าระวังว่าจุดที่ชาวบ้านเจอช้างอยู่ช่วงเวลาไหน จุดใด แล้วน าข้อมูลมา
ประมวลผลและวางแผนผลักดันช้างเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จจริง ๆ   

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สาย
เกินไปที่จะตั้งต้นใหม่ แต่ขอให้ด าเนินการควบคู่กันไปทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและแบบถาวร ถ้าแบบ
ถาวรต้องมงีบประมาณก็ให้เสนอของบประมาณ ขอให้จัดล าดับความเร่งด่วน ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
อาทิ โดรนที่บินกลางคืนได้ก็ต้องเสนอของบประมาณไป หรือเสนอให้จังหวัดจัดหางบประมาณมาสนับสนุน 
ถ้าปีนี้ไม่ได้รับงบประมาณ อาจจะเป็นงบประมาณในปีหน้าได้หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด



๑๑ 
 
กาญจนบุรีจัดการประชุมหน่วยงานและกลุ่มประชาชนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่าอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น าเสนอ

ข้อมูลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในส่วนของ อว.ส่วนหน้า ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยประจ าจังหวัด  เปิดการเรียนการสอน  
๕ คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๓,๙๔๒ 
คน นักศึกษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๘๐ เป็นคนในพ้ืนที่ และเป็นนักศึกษาที่ไม่มีนามสกุล เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และติดชายแดน มหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังมี
ภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมเข้ามาจากมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการจัดกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ถูก
จัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ดังนั้น พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมขึ้นมาจึงเป็น
เรื่องของการท างานร่วมกับหน่วยงานในชุมชนและเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีการท างานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในทุก ๆ ด้านและเป็นการท างานร่วมกับจังหวัด ซึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยท างานร่วมกับจังหวัด
และช่วยเหลือชุมชนที่เห็นได้ชัด คือ การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือเป็นเครือข่ายในการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นโครงการที่ดูแลเด็กที่ไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการการศึกษาหรือเด็กด้อยโอกาสเพ่ือให้เด็กได้กลับมาเรียน  ช่วยเหลือสนับสนุนและจัดท า
ฐานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้กับจังหวัด หรือโครงการครูรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยผลิตครูเพื่อ
ไปบรรจุในโรงเรียนตามพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่ที่ ไม่มีครูไปบรรจุ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโรงเรียนกองทุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโครงการ U2T ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งและให้มีค าว่า อว.ส่วนหน้า โดยเป็นการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การ
ด าเนินการช่วยเหลือชุมชนประสบผลส าเร็จมากขึ้น 

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดกาญจนบุรี โดยสรุปได้ว่า อว.ส่วนหน้าของจังหวัด
กาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่ส าคัญในการผลักดันภารกิจใน ๔ ด้าน คือ ๑) ประสานการ
น างานด้าน อววน. เพ่ิมขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด ๒) ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. 
ในจังหวัด ๓) ส่งเสริมการน างานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัด และ ๔) เป็นหน่วยงานฯ ม้าเร็ว ที่จะรับ
ประเด็นปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้ร่วมกับแรงงานจังหวัดเสริมสร้าง
ศักยภาพแรงงานในพ้ืนที่ บัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ที่ว่างงาน ในขณะเดียวกันได้มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งได้มี
การสนับสนุนการด าเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานสามารถขอรับการสนับสนุนได้ โดยหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ซึ่งจะมี



๑๒ 
 
ฐานข้อมูลบรรจุรายละเอียดความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ ในขณะเดียวกันก็มีการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการ U2T นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรีเป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัด
พ้ืนที่น าร่องในการจัดงานแสดงศิลปะ MHESI Street Art โดยน าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถี
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น น ามาจัดแสดงและน าเสนอเป็นงานศิลปะเพ่ือเชื่อมโยงภาคการบริการและ
การท่องเที่ยว เป็นการผนึกก าลังสร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัด และประเทศ ตามนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะจัดงานแสดงศิลปะดังกล่าว ณ บริเวณถนนคนเดิน
ปากแพรก บริเวณประตูเมือง ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการ U2T ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีจ านวน ๖๒ ต าบล ๙ มหาวิทยาลัย ซึ่งตัวชี้วัดผลการด าเนินงานได้มีการส ารวจและแบ่งออกเป็น  
๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การเพ่ิมขึ้นของรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙  
(๒) การน าองค์ความรู้ไปช่วยในการบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗ (๓) การสร้างและพัฒนาซึ่งเป็น
การยกระดับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๓ และ (๔) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่  
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๘  

ว่าที่ ร.ต. ดร.นพรัตน์ ไชยชนะ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี น าเสนอโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ  
BCG หรือ U2T For BCG โดยสรุปได้ว่า โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG ได้รับการจ้างงานจากภาคบัณฑิตกว่า ๖๘,๓๕๐ คน ใน ๗,๔๓๕ ต าบล ๗๗ จังหวัด 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเน้นเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ 
โครงการ U2T ยังเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการต่อยอด  
“การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ” โดยเน้นการใช้ Thailand Community Big 
Data (TCD) มาใช้ด าเนินการบูรณาการในการขบัเคลือ่น เพื่อสร้างโอกาสให้กับต าบลในประเทศ รวมถึงการ
สร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับประชาชนและบัณฑิตจบใหม่ให้ได้รับการจ้างงาน  โดยมี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการ
ผลิตและบริการดา้น BCG ในพ้ืนที่ ๒) เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพ้ืนที่ ๓) พัฒนาก าลังคนและ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และ ๔) พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 
นอกจากนี้ ในเรื่องของเป้าหมายและแผนการด าเนินโครงการ U2T ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการด าเนินการ 
๓ เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่งก่อนการด าเนินการในเดือนกรกฎาคม ได้มีการประกาศรับ
สมัครผู้จ้างงานหรือผู้สนใจท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ในส่วนของการบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี อว.ส่วนหน้า บูรณาการการท างานเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวดั ก ากับโครงการภาพรวมระดบัจงัหวดั 
บูรณาการตามแผนในการขับเคลื่อนพ้ืนที่ระดับจังหวัด ในส่วนของระดับต าบล มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของ Thailand 
Community Big Data ให้กับผู้จ้างงานด้วย ส าหรับพื้นที่ในการด าเนินโครงการในปี ๒๕๖๕ จะครอบคลุม
ทั้งหมด ๑๓ อ าเภอ มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด าเนินการในพ้ืนที่ ๖๗ ต าบล โดยมีต าบลเดิมที่เคยท าเมื่อปี 
๒๕๖๔ และเป็นต าบลที่มหาวิทยาลัยอื่นท่ีเขา้มาขบัเคล่ือนในจังหวัดกาญจนบุรีได้คืนมาที่ อว.ส่วนหน้า เป็น
พ้ืนที่ต าบล ๔๒ ต าบล และเป็นพ้ืนที่ใหม่ ๒๕ ต าบล รวมแล้วมีผู้ได้รับการจ้างงาน ๕๘๖ คน โดยต าบลเดิม
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ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม ๑๐๗,๕๐๐ บาทต่อต าบล ส่วนต าบลใหม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม ๑๔๕,๐๐๐ บาทต่อต าบล นอกจากนี้ ในกระบวนการด าเนิน
กิจกรรม ปัจจุบันได้รับสมัครและปฐมนิเทศตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย และในส่วนของผู้รับผิดชอบรายต าบล
ท่ีได้มอบหมายบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้มีการด าเนินกิจกรรมในส่วนต้นน้ า โดยเบื้องต้นอยู่ที่ ๒๐ 
ต าบลที่ได้ร่วมเสนอโครงการ ซึ่งการด าเนินโครงการจะเน้นเรื่องศักยภาพของชุมชนหรือทุนของชุมชน 
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสินค้า โดยจะเน้นตั้งแต่เรื่องการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และรวมถึงเรื่องการบริการ รวมถึงเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยว และการขนส่ง
สินค้าต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงกลางน้ า ส่วนปลายน้ าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชี้แจง
เพิ่มเติมว่า โครงการ U2T มี ๒ ส่วน ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มงานให้กับบุคลากรในท้องถิ่น โดยจะเป็นการ
จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๕ ปี ให้ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และประชาชนในพ้ืนที่เดือนละ 
๙,๐๐๐ บาท ส่วนนี้เป็นการเพ่ิมงานให้กับคนในชุมชน เป็นการรับสมัครในชุมชน และ ๒) การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสนับสนุนช่องทางการท่องเที่ยวโดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมกับผูจ้้างงาน ลงพ้ืนที่ในชุมชน เพื่อส ารวจว่าชุมชนที่เป็นเป้าหมายมีผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าใดที่ต้องการให้ช่วยยกระดับหรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและต้องการให้ช่วยท า packaging ให้ดีขึ้น 
หรือต้องการให้สนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายให้ยกระดับสูงขึ้น สาเหตุที่ใช้บุคลากรในชุมชนเนื่องจากจะ
เกี่ยวพันกับการเก็บข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ที่เป็นฐานข้อมูลของชุมชน การเก็บ
ข้อมูลจากคนในชุมชนจะท าได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ การจ้างงานบัณฑิตจะเป็นการจ้างบัณฑิตที่เรียนจบจากทุกสาขา
และจากทุกมหาวิทยาลัย แต่จะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ที่จะไปท างาน โดยก่อนลงพื้นที่ อว. ส่วนกลางจะ
มีบทเรียนหรือชุดการเรียนรู้ ในรูปแบบของ E-Learning ให้บัณฑิตผู้ที่ถูกจ้างงานได้เรียนรู้และศึกษา  
โดยจะเน้นในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการ หรืออาจเป็นชุดการเรียนรู้ในเรื่องของ 
BCG หรือการตลาด โดยเมื่อเลิกจ้างงานแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ในส่วนนี้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะให้เพิ่ม
มากขึ้น หรือท าให้มีอีกอาชีพหนึ่งเพิ่มขึ้นได้ 

๔. แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
รายงานว่า กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการ อ านวยการ 
ประสานงาน ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา โดยตระหนักในหน้าที่ใน
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในทุก ๆ โครงการจะสอดแทรกความห่วงใยของ
ราชการที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
ไม่เลือก เชื้อชาติ ศาสนา เพราะทุกคนเป็นคนไทย ย่อมได้รับการดูแลจากราชการเท่าเทียมกัน  มีการ
บรรยายจากวิทยากรที่ได้รับการอบรมมาบรรยายประวัติศาสตร์การเสียดินแดน  ๑๔ ครั้ง เสียดินแดนไป  
(๗ แสน ตร.กม. เหลือ ๕ แสน ตร.กม.) มากกว่าพ้ืนที่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ทุกคนต้องตระหนักในการ
ปกป้องแผ่นดินไทย ไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอย จนท าให้พ้ืนที่ท ากินน้อยลงมากไปกว่าปัจจุบัน  



๑๔ 
 
โดยศึกษาวิธีการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ ารอยเหมือนในอดีต  ซึ่งเป็นการปลูกจิตส านึกความรักชาติ  
และจะรักษาแผ่นดินให้อยู่นานเท่านานตราบชั่วลูกหลาน มีการบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ทรงด าเนินการช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน ให้มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ท าให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน
ทุกคนของพระองค์ ให้อยู่ดีกินดีมีสุขและยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอีกมากมายที่ช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆ ผลงานของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ละ
พระองค์มีมากมายหลายเหลือคณานับ บางพระองค์เป็นนักรบต่อสู้ข้าศึกศัตรูที่มารุกราน หวังเอาประเทศ
ไทยเป็นเมืองขึ้น บางพระองค์พัฒนาชาติบ้านเมืองค้าขายจนฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคง   
บางพระองค์น าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง ศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม 
ท าให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเทียบเท่านานาอารยประเทศ  

ตัวอย่างโครงการที่น าลงไปสู่ชุมชน อาทิ  
- โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการสืบสาน 

รักษา ต่อยอด  
- โครงการเยาวชนรักชาติและสถาบัน ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ สถาบัน

พระมหากษัตริย์  
- โครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนรว่ม และปรึกษาหารือ ส ารวจความต้องการ ความเดือดร้อน

ของประชาชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น  
- โครงการปราชญ์ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม น าผู้เชี่ยวชาญ การประกอบอาชีพ มาส่งเสริมให้มี

การสร้างงาน ส่งเสริมการมีอาชีพที่มั่นคง  
- โครงการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานความร่วมกับ วิทย ุจส.๑๐๐ 

มอบรถวีลแชร์ สนับสนุนให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี  
ทั้งนี้  การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน .จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขบนพ้ืนฐานอย่างยั่งยืนตลอดไป  
พลเอก วัฒนา สรรพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กล่าวว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กอ.รมน.

จังหวัดกาญจนบุรีเผยแพร่หน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน โดยเฉพาะให้ศึกษาพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งระบุความผูกพันระหว่าง กอ.รมน. กับโครงสร้างของ
หน่วยราชการตา่ง ๆ และสิ่งที่ขอเน้นย้ า คือ ขอให้รับทราบว่าหน้าที่ กอ.รมน. เป็นผู้บูรณาการ เป็นเจ้าภาพ
รวบรวมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้าได้ด าเนินการเช่นนี้แล้วจะก่อให้เกิดการ
ประสานงาน เนื่องจากเห็นว่า กอ.รมน. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งในโครงสร้างของผู้บริหารประเทศโดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ กอ.รมน. และมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรอง กอ.รมน. ซึ่ง กอ.รมน. ไม่ใช่
หน่วยงานทหารล้วน ๆ แต่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีมาจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น 
จึงเห็นควรว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ จะได้เป็นที่พ่ึงของประชาชน ทั้งนี้ กอ.รมน. 
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารราชการแผ่นดิน  กอ.รมน.จะมีคณะกรรมการ กอ.รมน. 
นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจนี้ด าเนินการพัฒนาประเทศและสั่งการได้ อ านาจปกติของนายกรัฐมนตรีคือบริหาร



๑๕ 
 
ราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ ผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี ผ่านไปยังกระทรวงและกรม กอ.รมน. จึงเป็น
หน่วยงานที่เคียงข้างและคู่ขนานกันไป หากมีการส่งเสริมกัน ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงขอ
ฝากให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของ กอ.รมน. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวขอบคุณที่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีได้มาชี้แจงข้อมูลให้รับทราบ จากท่ีได้รับฟังข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลในส่วน
ของโครงการในพระราชด ารินั้น จากประสบการณ์ที่อยู่ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์มาเป็น
เวลา ๘ ปอีย่างต่อเนื่อง พบว่า การสร้างอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริ พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย
จ านวน ๑๑๕ ล้านไร่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตร มีพ้ืนที่ของชลประทานเพียง ๒๓ ล้านไร่ หรือประมาณ ๒๐% 
เท่านั้น ในจ านวนนั้นเกินกว่าครึ่งเป็นโครงการพระราชด าริ  จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
พระราชด าริให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก 

พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวว่า จากที่ได้ลงพ้ืนที่และจัดการบรรยายพบว่าทั้งเยาวชนและประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางต่าง ๆ 
มากนัก โดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งผู้บรรยายได้ตั้งค าถามถามผู้ฟังว่าเพราะเหตุใดต้อง
เรียนประวัติศาสตร์ เรียนเพื่ออะไร จึงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเรียนประวัติศาสตร์คล้ายกับการยิงธนู ยิ่งดึง
คันธนูไปด้านหลังหรือส่งแรงไปด้านหลังมากเท่าไหร่ ลูกธนูยิ่งตกไกลมากเท่านั้น นั่นหมายความว่ายิ่งศึกษา
ประวัติศาสตร์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปได้ในอนาคตของเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ไกลเท่านั้น เมื่อได้ทราบค าตอบผู้ฟังส่วนใหญ่เริ่มคิดตามและเห็นดีเห็นงามด้วย ในส่วนของ
โครงการพระราชด าริที่ยังมีคนอีกจ านวนมากยังไม่ทราบข้อมูล สาเหตุอาจเกิดจากระบบโซเชียลมีเดียหรือ
ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) อาจเกิดการผสมผสานข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ทับซ้อนกัน 
จนไม่สามารถเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากโครงการอื่น ๆ ได้ถูกสอดแทรกมาก่อนหน้านั้น กว่าจะ
ค้นพบโครงการที่มีประโยชน์ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการค้นคว้าโครงการอีกมาก ท าให้เกิดความยากล าบาก 
ในท้ายนี้จึงขอน าเรียนให้ทราบว่า กอ.รมน. ต้องการส่งเสริมความมั่นคงตั้งแต่รากฐาน ให้เยาวชนเติบโต
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นผู้บริหารประเทศที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน  

๕. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ 
นายสุพจน์ เพชรสลับแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กาญจนบุรี กล่าวว่า การวางผังเมืองรวมของจังหวดักาญจนบุรี ได้มีรายงานการศึกษาผังนโยบายการพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบริเวณอ่างเก็บน้ าทั้งสองฝั่งของต าบลแม่แฉลบอ าเภอศรีสวัสดิ์ เส้นทางคมนาคม
ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ การข้ามแพขนานยนต์ จากการจัดท าผังเมืองมีรายงานว่าเห็นควรเพิ่มศักยภาพในการ
ขนส่งและเดินทางสัญจรของประชาชน โดยการก่อสร้างสะพานซึ่งจะมีระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เบื้องต้นคาดการณ์
งบประมาณไว้ ๓๖๗ ล้านบาท ในส่วนนี้การก่อสร้างสะพานไม่ได้เป็นภารกิจโดยตรงของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง จึงอยู่ระหว่างการรอให้หน่วยงานท้องถิ่นต าบลแม่แฉลบจัดท าแผนงานและเสนอตามล าดับ โดยจะ
ได้รายงานจังหวดัและมอบหมายให้หนว่ยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง อาทิ กรมทางหลวงหรือกรมทาง
หลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป  



๑๖ 
 

นายชวโรจน์  มากแก้ว ปลัดอาวุโสอ าเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า ส าหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
เขื่อนศรีนครินทร์ ในส่วนของอ าเภอศรีสวัสดิ์ได้จัดประชาคมเพ่ือจัดท าแผนระดับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งแผนการก่อสร้างสะพานอยู่ในแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และได้น าเข้าบรรจุ 
ในแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งเป็นแผน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งจะน าเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารงานแบบบูรณาการอ าเภอ (กบอ.) ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ เพ่ือให้ความเห็นชอบและจะน า
ข้อมูลดังกล่าวรายงานให้จังหวัดรับทราบแผนพัฒนาอ าเภอดังกล่าว อีกส่วนหนึ่งการก่อสร้างสะพาน
สามารถจัดสร้างได้ ๒ แนวทาง คือ ด าเนินการโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้รับแจ้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าต้องการให้อ าเภอจัดการประชุมเรื่องการพิจารณาโครงการก่อสร้างสะพาน 
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นเวทีใหญ่ให้ทั้งอ าเภอได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และจะน าข้อมูลที่ได้รับเสนอต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งทางอบจ. มีความยินดีที่จะรับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้พิจารณา 
ดังนั้น ภายหลังจากการประชุม กบอ. ในวันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะได้รวบรวมรายงานทั้งหมดน าเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป 

นายช านาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ช่องทางการด าเนินการก่อสร้าง 
มี ๒ ช่องทาง ช่องทางแรกคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อีกช่องทางหนึ่งคือทางหลวงชนบท  
ซึ่งจะมีงบประมาณในการก่อสร้างสะพานในแต่ละจังหวัดปีหนึ่งประมาณ ๒ โครงการ จึงขอฝากว่า 
เมื่อน าเข้าสู่แผนงานทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับอ าเภอแล้ว ขอฝากไว้ว่าระยะเวลาที่จะต้องมีการ
วางแผนเพ่ือขอรับงบประมาณที่จะต้องมีการประชุมในระดับจังหวัดจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม  
ซึ่งจะต้องมีการปรับและจัดท าแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้ทางอ าเภอศรีสวัสดิ์
น าเสนอรายงานเพ่ือบรรจุไว้ในแผนของจังหวัด และบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  
แต่หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณไม่เพียงพอ จะต้องปรับให้กรมทางหลวงชนบทด าเนินการ
แทน แตถ่นนทั้งสองฝั่งของสะพานจะต้องเป็นของกรมทางหลวงชนบท ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของถนนอยู่
จะต้องยกให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแลเพราะจะต้องท าถนนเชื่อมกับสะพาน เท่าที่รับทราบข้อมูล
ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดสร้างสะพานดังกล่าว แต่อาจจะมีเจ้าของเท้งที่อาจจะไม่เห็นด้วย
เพราะเสียประโยชน์ 

นายอนันท์ ดิษฐศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า หากท้องถิ่นจัดท า
แผนงานเสนอผ่านอ าเภอมาแล้วตามล าดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยินดีจะรับไว้พิจารณา แต่อันดับแรก
จะต้องพิจารณาถึงหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการก่อน เพราะเมื่อมีการด าเนินโครงการใหญ่ ๆ ที่เกิน
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นทั้งอบต.และเทศบาล ก็จะต้องส่งแผนมาที่ อบจ. ทุกแผนจะถูกบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาของ อบจ. ซึ่งโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท โดยที่ อบจ. ก็มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด แต่อย่างไรก็ตามหากทางผู้บริหาร
พิจารณามาแล้วทาง อบจ. กพ็ร้อมที่จะด าเนินการและพิจารณาต่อไป 

นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
ในเรื่องของการก่อสร้างสะพานในพ้ืนที่ของเขื่อนศรีนครินทร์นั้น อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม และในเรื่องของพ้ืนที่ก่อสร้างจะต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าเป็นพ้ืนที่ของ
อุทยานหรือพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ หากใช่จะต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง  



๑๗ 
 

พลเอก ดนัย มีชู เวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม  กล่าวว่า ขอให้จังหวัดกาญจนบุรี  
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพ่ือประสานงานข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนิน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งประเด็นในเรื่องของพ้ืนที่ก่อสร้างที่ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะสามารถผลักดันโครงการดังกล่าวให้
ด าเนินการต่อไปได้  

๖. โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบล
หนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ 

นายรบฤา พรหมมา นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน 
ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี น าเสนอโครงการโดยสรุปว่า โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่
แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ าบาดาลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ และได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่ายินดีและตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ทั่วประเทศมี
โครงการจัดหาน้ าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งหมด ๑๕ แห่ง ๑๑ 
จังหวัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๔  

ในส่วนของพ้ืนที่โครงการ ณ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจุดแรกที่
ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนโครงการอื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ มาทรงเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 
๓ เมษายน ๒๕๖๕ ส าหรับที่มาของโครงการฯ สืบเนื่องจากพ้ืนที่ ๔ อ าเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอบ่อพลอย ทั้ง ๔ อ าเภอนี้ได้รับการขนานนามว่า
เป็น “อีสานภาคกลาง” มีสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง ไม่มีระบบชลประทาน ไม่มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน มีเพียง
แม่น้ าตามฤดูกาล ทั้งยังเป็นเขตเงาฝนคือมีเทือกเขาตะนาวศรีขวางกั้นลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ท าให้ 
ลมมรสุมตามฤดูกาลไม่สามารถพัดพาความชุ่มชื้นได้ มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ ๘๐๐ มิลลิเมตรต่อปี  
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนในประเทศไทย คือ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ท าให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว 
มีความแห้งแล้ง พ้ืนที่ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ มีแหล่ งน้ าผิวดินที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
โดยมาจากอ่างเก็บน้ า ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าเขาวงพระจันทร์ อ่างเก็บน้ าเขาพหุงดิน และอ่างเก็บน้ าห้วยเทียน 
มีปริมาณน้ าจาก ๓ อ่าง ความจุรวมกัน ๑๒.๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ ๗,๘๐๐ ไร่  
แต่ไม่สามารถใช้น้ าจากแหล่งน้ าทั้ง ๓ แห่งได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง น้ าในอ่างเก็บน้ า 
จะแห้งขอด ภายหลังเมื่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้รับค าร้องทุกข์ว่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  
ผิวดินได้ กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจึงได้ส ารวจเพ่ือหาแหล่งน้ าบาดาล และได้ค้นพบแหล่งน้ าบาดาลแหล่งใหม่ 
ตั้งชื่อว่าแอ่งน้ าบาดาลหนองฝ้าย ซึ่งบริเวณดังกล่าวแต่เดิมแหล่งน้ าผิวดินไม่ค่อยมี แหล่งน้ าบาดาลก็หายาก 
ถ้าขุดเจาะความลึกประมาณ ๕๐-๑๐๐ เมตร ได้ปริมาณน้ าไม่เกิน ๕ ลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอที่จะน ามา
ท าระบบประปาขนาดใหญ่ ภายหลังการส ารวจแหล่งน้ าบาดาลดว้ยการส ารวจธรณีฟิสิกส์ แบบ ๑ มิติ ๒ มิติ 
และ ๓ มิติ จนประมวลผลพบแอ่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณต าบลหนองฝ้าย จากนั้นจึงได้เจาะส ารวจ
เพ่ือให้มั่นใจว่าปริมาณน้ ามีเพียงพอ ผลจากการเจาะบ่อน้ าบาดาลและบ่อสังเกตการณ์น้ าบาดาล จ านวน  
๑๐ บ่อ เป็นบ่อผลิตขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๘ บ่อ และเป็นบ่อสังเกตการณ์เพื่อตดิตามการเปลี่ยนแปลงของน้ า



๑๘ 
 
บาดาล จ านวน ๒ บ่อ ผลการด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลต าบลหนองฝ้าย พบว่า ความลึกเฉลี่ยในการเจาะ 
ประมาณ ๒๐๐ เมตรจากผิวดิน ได้ปริมาณน้ ารวมจากบ่อผลิต ๘ บ่อ คิดจากอัตราการสูบ ๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง เป็นเวลา ๑๖ ชั่วโมงต่อวัน จะได้ปริมาณน้ า จ านวน ๖,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้  
ยังได้จัดเก็บข้อมูลทางด้านอุทกธรณีวิทยา ได้แก่ การวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหิน และการหยั่งธรณีหลุมเจาะ 
เพื่อให้ได้ชั้นน้ าบาดาลที่ชัดเจนส าหรับการออกแบบก่อนสร้างบ่อน้ าบาดาล รวมทั้งการสูบทดสอบปริมาณ
น้ าบาดาล และการตรวจสอบคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของน้ าบาดาลเพ่ือออกแบบเครื่องสูบน้ า จากผลการ
ส ารวจสรุปได้ว่า พ้ืนที่บริเวณต าบลหนองฝ้ายเป็นตะกอนทางน้ าโบราณ เมื่อประมาณ ๑ ล้านปีที่แล้วมีแม่น้ า
ไหลผ่าน แต่ปัจจุบันถูกหินและสิ่งต่าง ๆ ทับถมจนปิดกั้นไว้ เมื่อส ารวจจึงพบว่ามีตะกอนที่มีช่องว่างให้น้ า
เข้าไปสะสมตัวอยู่ได้ปริมาณมาก  

จากการจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการน้ าบาดาล พบว่า ศักยภาพน้ าบาดาลในพื้นที่ต าบลหนองฝ้าย 
มีพื้นที่แอ่งน้ าบาดาล ความกว้าง ๖ กิโลเมตร ความยาว ๑๒ กิโลเมตร ความหนา ๒๐๐ เมตร มีปริมาณน้ า
กักเก็บ ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบเท่าเขื่อนขนาดกลาง ๑ เขื่อน ปริมาณน้ าเพ่ิมเติมรายปี ๗.๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าที่น ามาใช้ ๒.๓๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับคุณภาพน้ าบาดาลถือว่า 
มีคุณภาพสูงเทียบได้กับน้ าแร ่สามารถดื่มไดจ้ากบอ่โดยไมต่้องผ่านกระบวนการกรอง อีกทั้งแหล่งน้ าบาดาล
ต าบลหนองฝ้ายยังมีแร่สังกะสีในชั้นน้ าบาดาลด้วย ซึ่งแร่สังกะสีถอืเป็นแร่ที่เปน็ประโยชน์ตอ่ร่างกาย ช่วยใน
เรื่องการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการอักเสบ ป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้ เกิดสิว 
ฟ้ืนฟูบาดแผล รักษาความสมบูรณ์และโครงสร้างของผิวหนัง นอกจากนี้  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ท าการสอบหาค่าอายุวัตถุ พบว่า น้ าบาดาลมีอายุ ๗,๕๓๐ ปี หลังจากที่ทราบ
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อน ามาพัฒนาและออกแบบระบบในการก่อสร้างบ่อน้ าบาดาล โดยเจาะ
บ่อน้ าบาดาลทั้งสิ้น ๑๐ บ่อ เป็นบ่อผลิต จ านวน ๘ บ่อ เพ่ือสูบน้ ามายังถังพักน้ าขนาด ๒ ล้านลิตร จ านวน 
๒ ถัง จากนั้น สูบน้ าไปยังถังจ่ายน้ าถาวร ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร ความสูง ๔๐ เมตร ปล่อยน้ าตามแรงโน้มถ่วง
ของโลกกระจายน้ าไปยังจุดที่ต้องการ โดยถังจ่ายน้ ามี ๒ จุด คือ จุดที่เจาะบ่อบาดาล และจุดที่ห่างออกไป 
๑.๗ กิโลเมตร โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เป็นถังจ่ายประปาแล้ว ยังมีจุดจ่าย
น้ างวงช้างส าหรับให้ประชาชนที่ท าการเกษตรต้องฉีดยา ให้ปุ๋ย สามารถไปรับน้ าจากจุดจ่ายน้ างวงช้างนี้ได้ 
หรือในภาวะฉุกเฉิน เช่น หากเกิดเพลิงไหม้หรือภาวะภัยแล้งในบริเวณใกล้เคียงอย่างรุนแรง ต้องน า
รถบรรทุกมารับน้ าไปบริการ ก็สามารถมารับบริการที่จุดจ่ายน้ างวงช้างได้ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๓ จุด อีกทั้งยังมี 
บ้านน้ าดื่มอีก ๒ จุด โดยจะสร้างโรงกรองน้ าดื่มก่อนที่จะให้บริการแก่ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และการด าเนินการในช่วงเวลาปัจจุบัน น้ าบาดาลที่พัฒนาได้มีปริมาณ ๒,๓๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค โดยคุณภาพน้ าเป็นน้ าแร่ ๑,๗๕๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน มีน้ าเพื่อการเกษตร ๕๘๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีพื้นที่เกษตรกรรมที่
ได้รับประโยชน์ ๓,๐๐๐ ไร่ ส าหรับการต่อยอด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย ก าลังด าเนินการ
เชื่อมต่อระบบประปาเพิ่มเตมิไปยังหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ และวางแผนต่อยอดเพ่ิมเติมครอบคลุมทั่วทั้งอ าเภอ
เลาขวัญ ส่วนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจะด าเนินการวางผังท่อ
กระจายน้ าขนาด ๓ นิ้ว โดยจะเริ่มด าเนินการท่ีหมูท่ี่ ๙ บริเวณรอบโครงการฯ และแปลงสาธิต แนวทางการ
ต่อยอดของจังหวัดกาญจนบุรี คือ จังหวัดกาญจนบุรีจะด าเนินการต่อยอดระบบประปาเป็นระยะทาง ๑๐ 



๑๙ 
 
กิโลเมตร ด้วยท่อเหล็กขนาด ๑๒ นิ้ว เพ่ือเชื่อมต่อไปยังหมู่ที่ ๘ ต าบลหนองปลิง เทศบาลหนองฝ้าย และ
หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองโสน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

นายวิชัย  ปัทมวิภาค นายอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ส าหรับแนวทางการต่อยอด
โครงการฯ ของอ าเภอเลาขวัญ ได้มีการวางแผนต่อจากงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้วางไว้
ว่าจะมีการด าเนินการต่อยอดระบบประปาในระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยได้มีการประชุมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลข้างเคียงทั้งหมดที่จะดึงน้ าเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จะผ่าน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ และเทศบาลต าบลหนองฝ้าย 
บริเวณที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ โดยประชาชนในต าบลหนองฝ้ายจะได้รับประโยชน์เพ่ิมประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดโครงการฯ  
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ จะด าเนินการปรับหอประชุมของอ าเภอให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านน้ าบาดาลอีกด้วย 

นายมณฑล  เถื่อนน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต าบลหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
กล่าวในฐานะตัวแทนของประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ ว่าโครงการจัดหาน้ าบาดาลฯ มีประโยชน์อย่างมาก
ต่อประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ  
มันส าปะหลังและอ้อย แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ใช้น้ าได้จากแหล่งน้ าทางธรรมชาติในช่วงฤดูฝน
เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่อ าเภอเลาขวัญมีฐานะยากจน เมื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรและ 
ไม่ประสบความส าเรจ็เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ า ก็จะหันไปเลี้ยงวัวไล่ทุ่งหรือโคฝูง โดยมีปศุสัตว์อ าเภอมา
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงโคฝูงเป็นการเลี้ยงโคขุนเพ่ือช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันเกษตรกรต าบลหนองฝ้าย ๔๐ ครัวเรือน เลี้ยงโคขุนประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตัว การเลี้ยงโคขุนถือเป็น
จุดขายของอ าเภอเลาขวัญ โดยทุกปีจะมีงาน “โคบาลอ าเภอเลาขวัญ” แต่เมื่อกรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้มี
การส ารวจพบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างมาก สามารถท าการเกษตรแบบครบ
วงจรและเลี้ยงโคขุนควบคู่ไปด้วย มีการเสนอของบประมาณจากส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  
ผ่านสภาจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยเฟสแรกจะเดินท่อให้กับระยะที่ ๑ เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๙ ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์มีทั้งสิ้น ๑๐๗ แปลง พ้ืนที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ เมื่อเดินท่อระยะที่ ๑ แล้ว ก็จะด าเนินการ
ระยะที่ ๒ และ ๓ ต่อเนื่องไป เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓,๐๐๐ ไร่ กรณีที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาญจนบุรีจะเดินท่อน้ าบาดาลให้แก่เกษตรกร นายอ าเภอเลาขวัญได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรในพ้ืนที่  
โดยท างานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้ายเพื่อของบประมาณ รวมทั้งเรื่องแหล่งน้ าต่าง ๆ 
ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีความหวังขึ้นมา ถ้ามีท่อกระจายน้ ามาถึงหมู่บ้านเกษตรกรก็จะอยากปลูกพืชผัก
ผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่มีรายได้ปีละ ๑ ครั้ง เกษตรกรต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการเกษตรมาช่วยส่งเสรมิและให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเพื่อยกระดับสินค้า
ทางการเกษตร และจัดหาพ้ืนที่ในการขายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาที่ดิน 
ปรับปรุงที่ดินตา่ง ๆ และการผลิตเครื่องโมบ่ดเพ่ือลดตน้ทุนคา่อาหารโคขุน และที่ส าคัญคือโคขุนจะได้ดื่มน้ า
ที่สะอาดปราศจากสารเคมีจากโครงการจัดหาน้ าบาดาลฯ ดังกล่าว 

 
 



๒๐ 
 
 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี” (ตามแนบ) 

 จากน้ัน เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า 
(ท่าเทียบเรือขุนแผน) (Sky Walk) ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท 
รองประธานกรรมการ คนที่สาม และพลเอก วัฒนา สรรพานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า (ท่าเทียบเรือ
ขุนแผน) (Sky Walk) ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายช านาญ ชื่นตา 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดชมวิว Sky Walk 

 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางน้ า (ท่าเทียบเรือขุนแผน) (Sky Walk) ว่าเป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นได้ เนื่องจากเป็นโครงการ ท่ี
เชื่อมโยงโครงการหลัก ๓ โครงการของจังหวัดกาญจนบุรีไว้ด้วยกัน ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงฟื้นฟู และ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า ๒) โครงการพัฒนา 
ภูมิทัศน์โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่เศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ช่วงถนนสองแควถึงถนนคนเดิน 
ปากแพรก และ ๓) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทราวดี กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พ้ืนที่ตั้งทัพรับศึกบ้านลิ้นช้าง) ซึ่งมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้  ยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ า  
หากโครงการดังกล่าวเปิดให้บริการแล้ว ควรต้องมีการดูแลเรื่องการก าจัดขยะและรักษาความสะอาดให้ดี  

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๖๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  
 



๒๑ 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย ๗๕ 
หญิง ๒๕ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๘.๓ 

๑๓.๓ 
๓๘.๓ 
๔๐ 
- 

 ๓. ระดับการศึกษา    
ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

- 
 - 

มัธยมศกึษา ๑๖.๗ 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า ๘.๓ 
ปริญญาตร ี ๔๐ 
สูงกว่าปรญิญาตรี ๓๕ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๑.๗ 
๕ 

๑.๗ 
๗๘.๓ 
๓.๓ 

 

 



๒๒ 
 
 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 

อาชีพ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

๖๖.๖ 
๓๖.๖ 
๒๕ 

๔๑.๖ 
- 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๘.๔ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
มีจ านวนทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑. ร้อยละ ๘๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละ ๗๔ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๓. ร้อยละ ๗๓.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
๔. ร้อยละ ๖๘ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๕. ร้อยละ ๖๗.๖ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาในการด าเนิน 
ส่วนอีก ๑ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ร้อยละ ๖๓.๔  

ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

ข้อเสนอแนะ   
 ๑. เรื่องที่ดินท ากิน พัฒนาพ้ืนที่ของท้องถิ่นที่อยู่ในเขตป่า เพ่ือลดเงื่อนไขในการพัฒนาท้องถิ่นให้ง่ายขึ้น 
 ๒. แก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายในด้านการด ารงชีวิต และการเกิดอุบัติเหตุของมนุษย์  เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่คุ้มครองแต่ช้างป่า ซึ่งประชาชนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อโดนช้างป่าท าร้าย 
 ๓. แก้ไขปัญหาเรื่องช้างกับคนโดยการท ารั้วกั้นระหว่างช้างและท่ีพักอาศัย 
 ๔. ขอให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอห้วยกระเจา ซึ่งมี
ปัญหาเรื่องท่ีดินท ากินในพ้ืนที่ พรก. ๒๔๘๑ 
 ๕. แก้ไข/ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ คือ ให้ก าหนดความผิดทาง
อาญา แก่ พระภิกษุ/นักบวช/อิหม่าน เป็นต้น ในกรณีที่กระทบความผิดข้อก าหนดของศาสนานั้นๆ เช่น 
พระภิกษุในพุทธศาสนาเมื่อผิดพระธรรมวินยัให้มีความผิดทางอาญาดว้ยตามล าดับความผิด (ปาราชิก จ าคุก 
๑๐ ปี เป็นต้น) เพราะเป็นการท าลายสถาบันหลักของชาติ 



๒๓ 
 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๐๐ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงาน
จังหวัดกาญจนบุรี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี 
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นายอ าเภอศรีสวัสดิ์ และส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  สารวัตรก านัน และก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ
สยามรัฐ 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี และได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๙.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 
 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 

------------------------------------ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 



๒๔ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
----------------------------- 

ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

  

 
 



๒๖ 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า 
(ท่าเทยีบเรอืขุนแผน) (Sky Walk) ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

******************************************* 

   
 

   

   

   

   


